




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

10 พฤศจิกายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>กฐินพระราชทาน</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, blogspot)</p> <p>- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง ตำบลในเวียง อ.เมือง จ.น่าน ทั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ร่วมทำบุญ จำนวนทั้งสิ้น 3,500,000 บาท และมอบทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาที่อยู่ในจังหวัดน่าน</p>	
<p>นักเรียนที่ระยองท้องเสีย</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ผู้จัดการ ,บ้านเมือง, สยามรัฐ, hfocus, mono29, linetoday, ch3)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวถึงเหตุการณ์การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษที่ รร.วัดพลงช้างเผือกและรร.แก่งหลวง วิทยสถาน อ.แก่ง จ.ระยอง ว่า ทีมสอบสวนโรค สสจ.ระยอง ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ได้ไปสอบสวนและควบคุมโรค โดยเก็บตัวอย่างอาหารและน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ที่สถาบันบำราศนราดูร และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจเชื้อแบคทีเรียและไวรัสก่อโรคทางเดินอาหาร เบื้องต้นคาดว่าอาจมาจากผู้ประกอบการร้านอาหารปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์สุขาภิบาลอาหาร หรือน้ำใช้ที่มีค่าคลอรีนคงเหลือต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (ต่ำกว่า 0.2 ppm) แต่ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่ารับเชื้อมาจากที่ใด โดยทั้ง 2 รร.อยู่ตรงข้ามกัน จึงมีเด็กมีลักษณะอาการเดียวกัน ได้กำชับให้ควบคุมกำกับร้านค้าจำหน่ายอาหารในรร.ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ให้ความรู้เรื่องอาหารเป็นพิษ และหากพบเด็กมีอาการป่วยอีกให้หยุดเรียนทันที</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, sondhitalk, news1live, linetoday, ejan, thailandplus)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.กล่าวว่า ได้รับรายงานจาก นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 6 สรุปข้อมูลเบื้องต้น 2 เหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกัน ดังนี้ 1.รร.ระดับประถมศึกษา ที่มีนร.มากกว่า 1 พันคน กำลังมีกิจกรรมกีฬา สี ร่าย แรกเริ่มมีอาการวันที่ 5 พ.ย.67 จากนั้นทยอยป่วยเพิ่มขึ้น ไปรักษาที่รพ.แก่ง 75 ราย และกลับบ้านได้ในวันเดียวกัน 71 ราย ปัจจุบันที่เหลือ 4 ราย หายกลับบ้านแล้ว รวมมีผู้ป่วย 342 ราย และ 2.รร.ระดับชั้นมัธยมศึกษา มีนร. 2,762 คน ป่วย 715 ราย ไปรักษาที่รพ.แก่ง 18 ราย กลับบ้านได้ทั้งหมด ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตัวอย่างอุจจาระจากนร. 2 ราย พบเชื้อไวรัสโนโร 1 ตัวอย่าง และไม่พบเชื้อก่อโรค 1 ตัวอย่าง รวมมีผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 1,057 ราย ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง กลับบ้านได้ทั้งหมด อยู่ระหว่างรอผลตรวจหาเชื้อก่อโรค ขณะนี้การระบาดจำกัดอยู่ใน รร. โดยพบปัจจัยเสี่ยงหลายจุด ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพื่อป้องกันความเสี่ยง แนะนำกินร้อน ใช้ช้อนกลาง และล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังใช้ห้องน้ำ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, tvpoolonline)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ.เผยทีมสอบสวนโรค สสจ. ระยอง ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่สอบสวนการระบาดและควบคุมโรค และเก็บตัวอย่างอาหารและน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ส่งตรวจเชื้อแบคทีเรียและไวรัสก่อโรคทางเดินอาหาร ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างเชื้อในสิ่งแวดล้อมมาหลายตัวอย่าง เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากน้ำ หรือน้ำแข็ง เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกันใน 2 รร. แต่ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่ชัดเจนได้ ซึ่งทราบข้อมูลสาเหตุการระบาดและผลการตรวจตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในวันที่ 11 พ.ย.67</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (คมชัดลึก, kapook)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.วัดพลงช้างเผือก ต.ทางเกวียน อ.แก่ง จ.ระยอง ร่วมกับคณะครู เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแก่ง ให้ความสำคัญใหญ่ รร. พยายามเข้าซื้อในจุดต่างๆ หลังนร.ท้องเสียจำนวนมาก</p> <p>นางวัชรภรณ์ วราสาวัฒน์ รอง ผอ.รร.วัดพลงช้างเผือกเผยว่า มีนักเรียนในรร.ประมาณ 1,800 คน มีอาการติดเชื้อ 633 ราย คิดเป็น 30% ของนร.ทั้งหมด พบตั้งแต่หลังเปิดเทอมนร.เริ่มมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสียเพิ่มมากขึ้น จึงประกาศหยุดเรียนในวันที่ 8 พ.ย.67 ผู้ปกครองรายหนึ่งเล่าว่าลูกตนมีอาการอาเจียนและไข้สูง และยังรู้สึกกังวลแม้รร.จะจัดทำบีกคลีนนิ่งแคปซูลแล้ว อยากให้รร.ดูแลเรื่องความสะอาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากเคยพบว่าจานอาหารบางครั้งดูเหมือนล้างไม่สะอาด และถึงน้ำดื่มมีสิ่งสกปรกปะปนอยู่ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามแก้ไข และขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองและครูใส่ใจเรื่องความสะอาดเป็นอันดับแรก</p>	
<p>การรับเงิน-การเก็บรักษาเงิน-การจ่ายเงิน ตาม ม. 20</p> <p>แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ลงนามในราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงินตามมาตรา 20 แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2567 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงินตามมาตรา 20 ที่ให้ตกเป็นของสำนักงาน ออย. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ และค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงาน</p>	
<p>มติ อ.ก.พ.ส.ป.สธ. “เกลี้ยอัตรากำลัง”</p> <p>แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- อ.ก.พ.ส.ป.สธ. มีมติ “เกลี้ยอัตรากำลัง” (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน) โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง จำนวน 1,306 ตำแหน่ง แบ่งเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้ 1.ตัดโอนภายในจังหวัด (อัตรามีคนครอง) 1,139 อัตรา 2.ตัดโอนข้ามจังหวัด ภายในเขตสุขภาพ (อัตรามีคนครอง) 1 อัตรา 3.ตัดโอนข้ามจังหวัด ข้ามเขตสุขภาพ (อัตรามีคนครอง) 1 อัตรา 4.ตัดโอนภายในจังหวัด (อัตรารว่าง) 55 อัตรา 5.ตัดโอนข้ามจังหวัด ภายในเขตสุขภาพ (อัตรารว่าง) 12 อัตรา 6.ตัดโอนบรรจุนายแพทย์ 1 อัตรา 7.ตัดโอนตำแหน่งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 78 อัตรา 8.ตัดโอนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน 19 อัตรา</p>	
<p>อาหารเสริมยี่ห้อดัง พบ ไซบูทรามิน</p> <p>แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามนิวส์, Tnews, linetoday)</p> <p>- อย. ร่วมกับ สสจ.พิษณุโลก และ กก.4 บก.ปคบ.เข้าตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหาร ณ ร้านเปรี้ยว คอสเมติกส์ ต.ในเมือง อ.เมืองจ.พิษณุโลก เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยฉลากระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ตรา คอร์เซ่) เลขสารบบอาหาร 13-1-13465-5-0052 วันที่ผลิต 13/01/2023 วันสิ้นอายุ 12/01/2025 ผลิตครั้งที่ 001013 ผู้ผลิต บริษัท ออล ไมโครเทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จำหน่าย บริษัท วีไอพี เอิร์บ (ประเทศไทย) จำกัด น้ำหนักสุทธิ 12.7 กรัม 15 Capsule ผลการตรวจวิเคราะห์พบยา ไซบูทรามิน (Sibutramine) ซึ่งจัดเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท 1 เป็นอาหารที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรืออนามัยของประชาชน ประกาศประชาชนระมัดระวังในการซื้อหรือบริโภค อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด</p>	
<p>บุกตรวจสอบร้านขายยาในนครปฐม</p> <p>แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล รองเลขาธิการ อย. ร่วมกับ สสจ.นครปฐม และเจ้าหน้าที่ตำรวจ บุกตรวจสอบร้านขายยาในนครปฐม พบลักลอบจำหน่ายลอราซีแพมโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษหนักทั้งปรับและจำคุก เตือนร้านขายยาปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>	
<p>ระวัง! ฟันปลอมหลวม</p> <p>แนะนำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุริตันวิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เตือนผู้ที่ใส่ฟันปลอม หากพบชำรุด ขยับ หลวม หรือหลุดง่าย ไม่ควรใส่หรือใช้งานต่อ ควรรีบไปพบทันตแพทย์เพื่อทำการแก้ไข อย่าปล่อยทิ้งไว้ เพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ด้าน ทพญ.สุมนา โพธิ์ศรีทอง ผอ.สถาบันทันตกรรม กล่าวว่า การใช้ฟันปลอมชนิดถอดได้ ควรใช้อย่างระมัดระวัง ไม่ควรเคี้ยวอาหารที่แข็งหรือเหนียวจนเกินไป เพราะอาจทำให้ฟันปลอมหลุดหรือแตกหักได้ และควรทำความสะอาดฟันปลอมทุกครั้งหลังทานอาหารและก่อนนอน ก่อนนอนควรถอดฟันปลอมแช่น้ำสะอาด และควรพบทันตแพทย์ทุก 3-6 เดือน</p>	
<p>หลังถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นางจินตนา นันทิประภา ผอ.รพ.สต.ตลาดแค จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ภายหลัง รพ.สต.ตลาดแค ได้รับการถ่ายโอนมายัง อบจ.นครราชสีมา เมื่อปีงบประมาณ 2566 นั้น ทาง อบจ.นครราชสีมา ได้มีการให้ทาง รพ.สต. บริหารจัดการงานในหลายด้านเองมากขึ้น ทั้งงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงจัดจ้างบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อรองรับความต้องการด้านสุขภาพของคนในชุมชน มีการจ้างบุคลากรแพทย์พาร์ตไทม์ ทั้ง “แพทย์ - ทันตแพทย์ - นักกายภาพฯ” ให้บริการได้ทุกวัน เพิ่มความสะดวก - ลดค่าใช้จ่ายเดินทางไป รพ. ให้ ปชช. พร้อมเตรียมยกระดับเป็น “รพ.สต.แม่ข่าย” Cup Split พร้อมเสนอว่าอบจ. ควรจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในภาพรวมของจังหวัด และกระจายไปยัง รพ.สต. ซึ่งจะทำให้เกิดการต่อรองราคาที่ดีกว่าให้ รพ.สต. ไปจัดซื้อเอง ส่วนความก้าวหน้าของบุคลากรถ่ายโอน รพ.สต. คิดว่ามีโอกาสเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานมากกว่า เช่น ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ หากบุคลากรถึงเวลาที่เหมาะสม และมีความสามารถครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ก็สามารถเข้าสู่ตำแหน่งได้เลย ไม่ต้องรอคิวหรือรอโควตาตำแหน่งจาก สธ.</p>	
<p>ชุมชนล้อมรั้ว</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, linetoday)</p> <p>- เมื่อเร็วๆ นี้ สสส. ประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียน ความสำเร็จของกลไก พขอ. “พื้นที่เป็นฐาน ชุมชนเป็นศูนย์กลาง” แก้ปัญหาเสียดายอย่างยั่งยืน โดย สสส. และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ ร่วมกับ สธ. มท. และโมเดล 5 เสือภาคีระดับอำเภอ สู่การขับเคลื่อนระบบชุมชนล้อมรั้ว แก้ปัญหาเสียดายอย่างยั่งยืน (CBTx) อ.บ้านแพวง จ.นครพนม โดยนายอิทธิชัย แสงจันทร์ สสอ.บ้านแพวง กล่าวว่า อำเภอบ้านแพวงมีการสร้างความเข้าใจระหว่างภาคีเครือข่ายหน่วยงานต่าง ๆ มีการทำ MOU มีการทำประชาคมทุกหมู่บ้านเพื่อทำการค้นหา คัดกรอง และส่งต่อไปบำบัด ซึ่งมีการจับตรวจปัสสาวะพบ 16 รายของตำบลไผ่ล้อม ได้ส่งต่อบำบัดตามโปรแกรม และออกติดตามโดย 5 เสือภาคี โดยใช้หลัก 5 ล. คือ ล้อมรั้ว ล้อมรุก ล้อมรั้ง ล้อมใจ และล้อมชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ปัญหาเสียดายลดลงในอนาคต และผู้ป่วยได้รับการบำบัดอย่างต่อเนื่อง</p>	
<p>สนธิสัญญาองค์การอนามัยโลก</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ทอล์คออฟเดอะทาวน์</p> <p>- เสนอบทความ โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ได้เตือนถึงความสำคัญของสนธิสัญญาที่ประเทศไทยทำกับองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งมีข้อกังวลว่าอาจกระทบต่อวิถีชีวิตและการเข้าถึงยาและสมุนไพรของคนไทย สนธิสัญญานี้อาจทำให้ WHO มีอำนาจสั่งการเรื่องการรับมือโรคระบาดได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่จำเป็นต้องรับฟังข้อมูลท้องถิ่น และเมื่อประกาศแล้ว ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามทุกข้อ เช่น การฉีดวัคซีนและการใช้ยาที่อาจต้องสั่งจากต่างประเทศ และสมุนไพรไทยจะถูกจำกัดการใช้ ขณะเดียวกัน องค์การอนามัยโลกไม่มีความรับผิดชอบต่อผลข้างเคียงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น อีกทั้งในช่วงโควิด 19 มีผลกระทบข้างเคียงจากวัคซีนอย่างชัดเจน แต่ WHO กลับระบุว่าเป็นจำนวนที่ยอมรับได้ แม้ว่าจะมีผู้ป่วยผลกระทบเป็นจำนวนมากในไทย จึงแสดงให้เห็นถึงอำนาจของ WHO ที่อาจนำไปสู่การเซ็นเซอร์ข้อมูลทางสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ทางของไทยและรัฐบาลควรชี้แจงเรื่องนี้ต่อประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจความสำคัญของสนธิสัญญาขององค์การอนามัยโลกต่อภาคีเครือข่ายๆ</p>	
<p>เด็กปฐมวัยไทย 'พัฒนาการด้านภาษาล่าช้า'</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, linetoday)</p> <p>- จากผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยของกรมอนามัย ตลอด 5 ปี (2562-2566) พบว่าแนวโน้มพัฒนาการด้านภาษาล่าช้าสูงขึ้นทุกปี ในปี 2566 พบเด็กมีพัฒนาการด้านภาษาล่าช้าด้านการเข้าใจภาษาสูงถึง 60.9 % และพัฒนาการด้านภาษาล่าช้าด้านการใช้ภาษา สูงถึง 74.8 % สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ได้แนะนำสัญญาณเตือนพัฒนาการเด็กที่ต้องติดตามเฝ้าระวังในเด็กอายุ 2 เดือน - 5 ปี ตามแต่ละช่วงวัยที่ให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และให้รีบส่งต่อเพื่อการตรวจประเมินวินิจฉัยและบำบัดรักษา พร้อมแนะ 3 ข้อส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย 1.การสร้างความรัก ความผูกพัน 2.การสร้างวินัยโดยใช้เทคนิคเชิงบวก และ 3.การส่งเสริมพัฒนาการ คนที่ทำได้ดีที่สุดในตอนนี้คือพ่อแม่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ศึกษาเก็บภาษีสุขภาพ-ไขมัน-ความเค็ม</p> <p>ลื่อนำเสนอ (เพิ่มเติม) : เว็บไซต์เนชั่น</p> <p>- ดร. เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มอบนโยบายกรมสรรพสามิต ศึกษาแนวทางเก็บภาษีไขมัน-ความเค็ม ลดการบริโภค ย้ำไม่ให้กระทบประชาชน ตั้งเป้าคนไทยลดบริโภคเค็มลง 30% ภายในปี 2568 ทั้งนี้ต้องมีระยะเวลา ก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้ ให้ผู้ประกอบการปรับตัว พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้น สิ่งแวดล้อม สังคม สุขภาพ และธรรมาภิบาล</p>	
<p>ผู้ป่วยเบาหวานไทย</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ โพสต์ทูเดย์</p> <p>- บริษัท โนวา นอร์ดิสค์ ฟาร์มา ประเทศไทย จำกัด ระบุว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคเบาหวาน มากกว่า 537 ล้านคนทั่วโลก และ สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (IDF) ได้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 643 ล้านคนภายในปี 2573 คน นอกจากนี้ โรคเบาหวานมีส่วน ทำให้เสียชีวิตสูงถึง 6.7 ล้านคน หรือเสียชีวิต 1 ราย ในทุกๆ 5 วินาที ประเทศไทยก็เผชิญวิกฤตเช่นกัน โดยคาดการณ์ว่าจะมี ผู้ป่วยสูงถึง 5.3 ล้านคนภายในปี 2583 และที่น่าตกใจคือเกือบครึ่งยังไม่ได้รับการวินิจฉัย</p> <p>สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ระบุว่า จากสถิติในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีผู้ที่เป็นเบาหวาน 4.4 ล้านคน มาก เป็นอันดับ 4 รองจาก จีน อินเดีย ญี่ปุ่น ในขณะที่กรมควบคุมโรคเคยออกมาเปิดเผยตัวเลขเมื่อปี 2566 ระบุว่า ประเทศไทย พบอุบัติการณ์โรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 มีผู้ป่วยรายใหม่ เพิ่มขึ้น 3 แสนคนต่อปี ในปี พ.ศ. 2565 มีผู้ป่วยโรคเบาหวานสะสมจำนวน 3.3 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2564 มากถึง 1.5 แสนคน สำหรับการคัดกรอง ผู้ป่วยรายใหม่ในปี 2566 พบว่า ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ยังไม่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานมากถึง 5 ล้านคนจาก เป้าหมายทั่วประเทศ 22 ล้านคน</p> <p>บริษัท โนวา นอร์ดิสค์ ฟาร์มา ประเทศไทย จำกัด ระบุว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลกมากกว่า 537 ล้านคน โดยคาด ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 643 ล้านคนภายในปี 2573 และทำให้เสียชีวิตสูงถึง 6.7 ล้านคนต่อปี ในประเทศไทยคาดว่าจะมีผู้ป่วยสูงถึง 5.3 ล้านคนในปี 2583 โดยครึ่งหนึ่งยังไม่ได้รับการวินิจฉัย ข้อมูลสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยเผยว่าในปี 2560 มี ผู้ป่วยเบาหวาน 4.4 ล้านคน และในปี 2566 มีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้น 3 แสนคนต่อปี ทั้งนี้ ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปยังไม่ได้รับ การคัดกรองโรคเบาหวานจำนวนมาก บ.โนวา นอร์ดิสค์ ฟาร์มา ได้ร่วมกับกรมการแพทย์ทำโครงการ “Affordability Project” ตั้งแต่ปี 2565 เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวานระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2565 – 2568 บรรลุเป้าหมายไปมากกว่า 70% และเนื่องในวันเบาหวานโลก ได้ร่วมกับสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย ภาควิชาอายุรศาสตร์ และกรุงเทพมหานคร ในงานปั่นจักรยานและวิ่งมาราธอน “Bangkok Ride and Run 2024 สุขกาย สุขใจ โลกสดใส ใส่ใจเบาหวาน” ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2567 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร โดยมีนักปั่นระดับโลกซึ่งเป็นผู้ป่วยเบาหวานด้วย</p>	
<p>สสจ.เชียงราย รับมือ PM2.5</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า นพ.สสจ.เชียงราย พร้อมรับมือ PM2.5 ปี 2568 คุมเข้มสุขภาพประชาชนด้วยนวัตกรรมและความ ร่วมมือภาคีเครือข่าย จัด “คลินิกมลพิษ” ให้บริการผ่านสถานพยาบาลและระบบออนไลน์กว่า 1,234 ครั้ง และจัดห้องปลอด ฝุ่นระดับ 2 (ระบบกรองอากาศ) และระดับ 3 (แรงดันบวก) ในสถานพยาบาล สถานศึกษา และศูนย์เด็กเล็กทั่วจังหวัดรวมกว่า 2,400 ห้อง และขอความร่วมมือจากประชาชนในห้างสรรพสินค้าและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ จังหวัดเชียงรายสามารถลดผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	
<p>โคราชเปิดตัวโมบายเคลื่อนที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชสีมาราชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิต แห่งชาติ 2567 “อึด ฮึด สู้อุปสรรค ก้าวไปพร้อมกัน” ที่ลานมอลล์พาร์ค บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช ใน งานมีการนำรถโมบายคลายเครียด ซึ่งเป็นรถเคลื่อนที่ให้บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตประเมินความเครียดซึมเศร้า ตรวจสอบ การเต้นของหัวใจ ตรวจสอบความแข็งแรงของหลอดเลือด ตรวจสอบประเมินวัดความเครียด พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเบื้องต้นโดย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ บนรถมีเก้าอี้ไฟฟ้าขนาดคล้ายเขียด 2 ตัว และห้องให้คำปรึกษา เป็นรถโมบายคันเดียวในเขตสุขภาพที่ 9 มีมูลค่า 4 ล้านบาท</p>	
<p>โรคโควิด19</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- องค์การอนามัยโลก รายงานเมื่อวันที่ 29 ก.ย.67 จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 มีอัตราเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 แสดงให้เห็นถึงการระบาดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สำหรับประเทศไทย รองศ.นพ.ภิรมย์ มุตสิกพันธุ์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย เผยว่า นับแต่ต้นปี 2567 จนถึงวันที่ 16 ก.ย.คนไทยติดเชื้อแล้วมากกว่าเจ็ดแสนราย เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลกว่า 48,000 ราย เสียชีวิต 205 ราย เป็นสถิติการติดเชื้อและเสียชีวิตสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผู้เสียชีวิตร้อยละ 80-90 อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 608 รวมทั้งสตรีตั้งครรภ์ ด้านศ.พญ.ศศิโสภณ เกียรติบุญณกุล ผู้แทนจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ชี้กลุ่มเสี่ยงจำเป็นต้องรับวัคซีนเข็มกระตุ้น มีประสิทธิภาพอยู่ที่ประมาณ 60-70% ในการป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิต ซึ่งจะช่วยลดภาระโรคที่จะเกิดกับคนไข้กลุ่มนี้ได้</p>	
<p>ญี่ปุ่น' ประกาศ 'ใช้หวัดใหญ่' ระบาดทั่วประเทศ</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (xinhuathai, linetoday)</p> <p>- กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นรายงานว่า สถาบันการแพทย์ประมาณ 5,000 แห่ง ในประเทศ รายงานพบผู้ป่วยใช้หวัดใหญ่ รอบสัปดาห์ที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 3 พ.ย. รวม 5,127 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 829 รายจากสัปดาห์ก่อนหน้า จำนวนผู้ป่วยที่พบโดยเฉลี่ยในสถาบันการแพทย์หนึ่งแห่งอยู่ที่ 1.04 รายซึ่งสูงเกินเกณฑ์ จึงประกาศเริ่มต้นฤดูกาลระบาดโรคใช้หวัดใหญ่อย่างเป็นทางการ</p>	